

NHIỆM KỶ HAI

Trong khi Ông Ronald Reagan đang ráo riết chuẩn bị, vận động gay go để được tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng-Thống phụ trách nên hành pháp Huế-Ky, thì các Ai-hữu Bắc Cali, âm thầm lặng lẽ đã được trao cho "Nhiệm kỷ hai" phụ trách... La thủ AHCC, khỏi phải vận động gì hết. Các AH New Orleans đã khéo "đi đêm" thế nào mà Bắc Cali vui lòng, lạnh chổng, nhận lãnh công việc "vác ngà voi" thêm một kỷ nữa, thật đáng hoan nghênh cả người trao lẫn người nhận trong trách này. Tôi chắc rằng các anh đã đề cập đến kinh nghiệm đã một lần qua cầu, nào là miền Bắc Cali có đồng đạo anh em, có một số đàn anh rất quan tâm lo cho Ai-hữu, một số đồng AH, cũng làm việc một nơi như Caltrans, Bechtel.... có hoàn cảnh tốt, nào là đường hướng là thủ, nội dung cũng như hình thức, đã được anh em phát biểu ý kiến phong phú trong lá thư 28, trấn an về nguồn tài chánh ủng hộ lá thư sẽ được dồi dào, việc cụ thể sẽ được anh em lo chu đáo v...v... Dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ, yếu tố chính thức đây là ưu tú cho lá thư có thể bị gián đoạn hay mai một, làm cho AH khắp nơi buồn lòng, luyến tiếc một công trình đã được anh em xây dựng 9 năm nay và đã đem nhiều an ủi, nhiều lợi ích cho tất cả AH, bên này bên kia.

Thật vậy, nhìn vào Lá thư 28, phần tin tức AH rất phong phú, tin tức AH mới đến, AH còn ở bên nhà, AH khắp năm châu, tin tức sinh hoạt AH các địa phương, tin tức về công, ăn việc làm, về học hành đỗ đạt của anh em, để cùng chung vui. Nhìn vào phần ủng hộ tài chánh, tưởng trở AH, thật đáng mừng, tôi đếm được 254 "lần AH" ủng hộ (nhiều AH đã ủng hộ hai ba lần), đọc ở trang 50, những con số rất khích lệ:

- Quỹ cho lá thư : \$3,996.33
- Quỹ tương trợ chung : 1,115.35
- Quỹ tương trợ cá nhân: 775.00

Nếu cộng lại thì khoản tiền anh em đóng góp khá lớn so với một tập thể không đồng đạo làm của chúng ta, điều này thể hiện tinh đồng nghiệp, truyền thống cao đẹp của AHCC từ nửa thế-kỷ nay.

Một thân-hữu hỏi tôi "Làm sao các anh bên Công-chánh duy trì và phát triển Lá thư AHCC được đều đặn 9 năm nay? Làm sao các anh kêu gọi được sự ủng hộ tài chánh, tưởng trở anh em khá quan như vậy?". Tôi trả lời: "Chúng tôi xây dựng lá thư trên tình ái-hữu, không vì danh, vì lợi riêng cho ai, chúng tôi thương nhau thật tình và giúp đỡ lẫn nhau. Về tổ chức thì chúng tôi không chú trọng đến hình thức nhiều, không có hội-trưởng, không có ban chấp hành, chỉ lấy tinh thần tự nguyện để đảm trách công việc, tự nguyện đóng góp. Lá thư sơ di tồn tại được là nhờ lời luân phiên phụ-trách từ địa-phương này đến địa phương khác hằng năm... Không phó mặc cho một ai mà ai cũng có bốn phận lo cho lá thư, nghe ra thì không đúng quy-tắc tổ-chức của một tập-thể, nhưng thực ra thì đó là "bí quyết" thành công của chúng tôi. Chúng tôi không có danh mà có thực".

Vừa qua tôi được gặp một số anh em miền Bắc Cali, anh em cho hay là trong những buổi họp mặt thường xuyên của AH địa-phương, anh em đã minh định vai trò của AHCC. Không thay đổi, Ai-hữu chúng ta nhìn về quá khứ mà lo cho hiện tại và tương lai gần của anh em. Chúng ta ủng hộ và cũng có thể bảo-trở về một phương diện nào đó cho một tập-thể Ky-sử và chuyên viên VN, có thể được tổ-chức trong này mai, do một số AH trẻ và đầy nhiệt huyết đã đề ra, với những mục tiêu rộng lớn hơn và nhìn về tương lai xa hơn. "Tre tan măng mọc", đó là quy luật của tạo-hóa, chỉ mong sao tre già chầm chầm lại để được nhìn thấy luy tre xanh Việt Nam với nhiều mầm non vươn lên tuổi tốt khắp năm châu.

Một lần nữa chúng tôi xin có lời "Congratulation" nhiệm kỷ hai phụ trách lá thư AHCC của miền Bắc Cali, Mong rằng anh em khắp nơi, tiếp tay để xây dựng lá thư tốt đẹp mãi mãi.

LE KHÁC THÍ

BBT: Tác giả phỏng đoán việc "đi-đêm" của BBT New Orleans sai. BBT New Orleans đã đưa ra một lý lẽ mà chúng tôi, miền Bắc Cali không làm sao thôi thoát được. "Hiện nay có 3 chỗ tập chung Ai-hữu hai-ngoại đồng nhất: Nam Cali, Bắc Cali và New Orleans. Trước đây là Nam Cali, kỳ này chúng tôi, quý anh Bắc Cali xin